

กพ

กทพ.สนค.สป.
เลขรับที่ ๒๕๖๑
วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑

กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 26 ก.พ. 2561
เลขรับ ๗508
เวลา



ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๑๑๒๒/มค๕๖

สำนักงาน ป.ป.ส.

ถนนดินแดง เขตพญาไท กทม. ๑๐๕๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง สป.
วันที่ 26 ก.พ. 2561
เลขรับ ๗๕๐๘
เวลา ๑๕:๐๐

เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว๐๕๐๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่เป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องการบูรณาการ
ร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

๒. แบบรายงานผลการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างครบวงจร

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน และแบบรายงานผลการปฏิบัติที่จะดำเนินการในระดับตำบล หมู่บ้าน นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ได้จัดทำแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และแบบรายงานผลการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
อย่างครบวงจร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิรินทร์ยา สิทธีชัย)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

สำนักยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ ต่อ ๑๓๐๓๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๙๐๗๙

<http://www.oncb.go.th>

ศิรินทร์ยา สิทธีชัย

๒๕๖๑

แบบรายงานโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานที่เป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องการบูรณาการร่วมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

ส่วนราชการ : สำนักงาน ป.ป.ส.

หน่วยงาน : สำนักงาน (ทัศนียม 4 ตำแหน่ง)

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หมายเลขโทรศัพท์
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน			
รวมทุกกรอบหลักการ								
กรอบ: 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด	รวมกรอบหลักการ 09 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด							
แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน	1. โครงการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้โทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติด วิธีดำเนินงาน: 1) ให้มีการบูรณาการกับกลไกการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับจังหวัด อำเภอ โดยมีทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 2) จัดทำชุดความรู้ เกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับทีมขับเคลื่อนหรือชุดปฏิบัติการระดับตำบล เพื่อเป็นแนวในการลงไปพบกับประชาชนรายครัวเรือน 3) ทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ทำการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหากพบปัญหา ให้ประสานกับชุดปฏิบัติการตำบล (ยาเสพติด) เข้าดำเนินการ และให้ คอ.ปส.จ./คป.ปส.อ. ดำเนินการแก้ไขปัญหในส่วนที่เกี่ยวข้อง 4) ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาลักษณะสัญญาณประชาม	1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตเทศบาล พื้นที่ กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหยาใน กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนทุกช่วงวัย	7,663 ตำบล/เทศบาล และเขตใน กทม.		ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หมายเลขโทรศัพท์		
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน					
	1. โครงการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	<p>กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด</p> <p>วิธีดำเนินงาน:</p> <p>1) สร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติด เสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด</p> <p>2) จัดทำข้อมูลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยา ในกลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบการ จัดกิจกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงแรงงานในกลุ่มสถานประกอบการ</p> <p>3) เร่งสร้าง/ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้</p> <p>3.1) ใช้กลไกตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นตัวนำจุดประกายร่วมกับประชาชนโดยกลวิธี “ปรับทุกข์ ผูกมิตร”</p> <p>3.2) ใช้กลไกในพื้นที่ ร่วมปลูกกระแสสังคม เรื่องหลังการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการปัญหาต่างๆ โดยมีแนวทาง รมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ขยายช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร สื่อการเรียน</p> <p>3.3) สร้างช่องทาง/กิจกรรมที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกรูปแบบ โดยยึดหลักการให้ หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยกลวิธี “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จัดตั้งกลุ่มอาสา/เครือข่าย เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องเฝ้าระวัง</p> <p>4) สร้างกระบวนการพัฒนาผู้นำหมู่บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดของการเป็นผู้นำแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม เสริมสร้างศักยภาพผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน นำแนวพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ส่งเสริมให้เป็นกลุ่ม/เครือข่ายเพื่อทำงานป้องกันยาเสพติด พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน สู่อุบัติการณ์เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมืองเขตเทศบาล พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน	2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนทุกช่วงวัย	7,663 ตำบล/เทศบาลและเขตใน กทม.		ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หมายเลขโทรศัพท์
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน			
	1. โครงการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	<p>กิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด</p> <p>วิธีดำเนินงาน:</p> <p>1) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ดำเนินการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ปีละ 2 รอบ ตามระบบการจำแนกสถานะปัญหาเสพติด</p> <p>2) ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาเสพติดไว้ในแผนแต่ละระดับดังนี้</p> <p>2.1) ดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอน การสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>2.2) จัดระบบเฝ้าระวัง รักษาสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหาเสพติด ให้คงสถานะเดิมหรือดีขึ้น</p> <p>2.3) สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย พัฒนา เสริมสร้าง เครือข่ายเดิม และเครือข่ายใหม่ ให้มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>3) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน จัดตั้งแกนนำ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายผู้นำ และรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือกับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตเทศบาล พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย	7,663 ตำบล/เทศบาล และเขตใน กทม.		ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ห้วงเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ/หมายเลขโทรศัพท์
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน			
	1. โครงการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	<p>กิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <p>วิธีดำเนินงาน:</p> <p>1) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการงานขยายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ชนบท ชายแดน และพื้นที่เขตเมืองที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>2) ช่อมเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อยกระดับให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งดำรงรักษาความเข้มแข็งไว้ให้อยั่งยืน โดยพัฒนาศักยภาพผู้นำและแกนนำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้สามารถจัดการแก้ไขและควบคุมปัญหาภายในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานการพึ่งตนเองได้</p> <p>3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค จังหวัด และอำเภอเพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโดยภาคประชาชน</p> <p>4) จัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้เป็นกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป</p> <p>5) ส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ดำเนินการเพื่อควบคุม แก้ไข ลดระดับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว</p>	<p>1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตเทศบาล พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนทุกช่วงวัย</p>	7,663 ตำบล/เทศบาล และเขตใน กทม.		ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หมายเลขโทรศัพท์
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน			
	1. โครงการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	กิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด วิธีดำเนินงาน: ให้กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้ 1) จัดทำแผน เป้าหมายพื้นที่ในการเฝ้าระวังตรวจตรา การกระทำผิดที่เสี่ยงต่อปัญหาเสพติด 2) ดำเนินการออกตรวจ จัดระเบียบสังคม และควบคุมพื้นที่เสี่ยง ตามคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง การจัดระเบียบสังคม สถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณและเสริมสร้างกิจกรรมเสริมสร้างสภาพแวดล้อม โดยท้องถิ่น อาทิเช่น ศูนย์เยาวชนในระดับพื้นที่ พื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่เชิงบวกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น	1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตเทศบาล พื้นที่ กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย	7,663 ตำบล/เทศบาล และเขตใน กทม.		ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงาน บูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	2. โครงการปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	กิจกรรมปราบปรามเพื่อยุติบทบาทผู้ค้ายาเสพติดออกจากหมู่บ้าน ชุมชน วิธีดำเนินงาน: 1) ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 หนังสือร้องเรียนถึง ป.ป.ส. ส่วนกลาง/ภูมิภาค แจ้งด้วยตนเองที่ ป.ป.ส. ส่วนกลาง/ภูมิภาค website ป.ป.ส. และผ่านศูนย์ดำรงธรรม 2) เร่งดำเนินการตามข้อมูลรายงานผู้ค้าในพื้นที่ ความเคลื่อนไหวของผู้ค้าเพื่อระบุตัวตน ตลอดจนนำข้อร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ 3) ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด โดยชุดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ปราบปรามยาเสพติด 4) ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันปราบปราม พื้นที่เสี่ยง ที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 5) ปฏิบัติการจิตวิญญานมวลชน โดยจัดชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตเทศบาล พื้นที่ กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย	7,663 ตำบล/เทศบาล และเขตใน กทม.		ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงาน บูรณาการ ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หมายเลขโทรศัพท์
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน			
		6) ขยายผลการจับกุมในพื้นที่ โดยการประสาน สนธิกำลังกับหน่วยงานด้านปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย						
	3. โครงการบำบัดรักษายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน	<p>กิจกรรมบำบัดรักษา นำผู้เสพ ผู้ติดเข้าสู่อการบำบัดรักษา</p> <p>วิธีดำเนินงาน:</p> <p>1) ค้นหา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนโยบายผู้เสพเป็นผู้ป่วย หรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา</p> <p>2) บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยสถานคัดกรอง เพื่อจำแนกอาการเป็นผู้เสพที่จำเป็นต้องส่งไปบำบัดฟื้นฟู</p> <p>3) ส่งต่อผู้เสพผู้ติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังสถานพยาบาล/สถานบำบัดและศูนย์/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีผู้ให้คำปรึกษา</p> <p>4) จัดระบบการบำบัดฟื้นฟูรองรับในแต่ละระบบให้มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับภาวะผู้ป่วย ประกอบด้วย ระบบสมัครใจ (ระบบสถานพยาบาล/ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ ฯลฯ) ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ</p> <p>5) ติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดเพื่อมิให้กลับไปเสพยาซ้ำ ดังนี้</p>	<p>1.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเมือง เขตเทศบาล พื้นที่ กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน</p> <p>กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนทุกช่วงวัย</p>	7,663 ตำบล/เทศบาล และเขตใน กทม.	ก.พ.61 - พ.ค.61	จากแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

กรอบหลักการ/แผนงาน	โครงการ	กิจกรรม/รายละเอียด	เป้าหมายตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย		ช่วงเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หมายเลขโทรศัพท์
				พื้นที่/จำนวนพื้นที่	จำนวนประชาชน			
		<p>5.1) ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ในทุกระบบ</p> <p>5.2) พัฒนาศูนย์บำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด อำเภอ</p> <p>5.3) สร้างโอกาส ทางเลือกให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษา และผู้พ้นโทษในคดีอาชญากรรมสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนในการประกอบอาชีพ</p> <p>5.4) ส่งเสริมศักยภาพของผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อให้มีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย และจิตใจ สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม</p> <p>5.5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนในการให้คำปรึกษา ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ รวมถึงสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนรับรู้ถึงแนวทางการคืนคนดีสู่สังคม</p> <p>6) เฝ้าระวังปรับปรุงกฎหมายให้ทันต่อแนวโน้มนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เสพยาเสพติดของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้ในทุกพื้นที่ผ่านอุปกรณ์/เทคโนโลยีต่าง ๆ</p>						

แบบรายงานผลการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดอย่างครบวงจร

ส่วนราชการ.....

โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด		กลุ่มเป้าหมาย		งบประมาณ		รายละเอียด ผลการดำเนินงาน
		เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้ไป (บาท)	
1. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							
2. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							
3. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							
4. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							
5. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							
6. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							
7. โครงการ.....	กิจกรรมที่ 1							
	กิจกรรมที่ 2							

ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1.	1.
2.	2.
3.	3.

ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	โทรศัพท์	อีเมล
1.				
2.				
3.				